



## Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước



Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến.

Ảnh: MINH QUANG

Chiều 10/3, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước tổ chức Phiên họp lần thứ ba. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự Phiên họp tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Đoàn Minh Huân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại những kết quả

(Xem tiếp trang 2)  
BÙI ĐIỀU

## HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

### Kiến toàn, bổ sung, điều chỉnh nhân sự Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 5/3/2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huân thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Quyết định số 1622-QĐ/TU về kiến toàn, bổ sung, điều chỉnh nhân sự Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định, việc kiện toàn, bổ sung, điều chỉnh nhân sự Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng

bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh-Ủy viên (thay đồng chí Đoàn Thanh Hải, đã chuyển công tác).

(Xem tiếp trang 2)  
P.V

### Liên đoàn Lao động tỉnh công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ

Ngày 10/3, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ. Dự hội nghị có đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố các quyết định: Thành lập Công đoàn

các cơ quan Đảng tỉnh: Theo đó, thành lập Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh trực thuộc LĐLĐ tỉnh, gồm 24 công đoàn cơ sở với 653 đoàn viên được chuyển giao từ Công đoàn Viên chức tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/3/2025.

Quyết định thành lập Công đoàn (Xem tiếp trang 4)  
KIỀU AN

## CHÍNH SÁCH MỚI, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Ngày 6/3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 523/QĐ-TTg thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng năm tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cụ thể, thành lập 7 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng năm tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (trường hợp bộ,

(Xem tiếp trang 2)

## TRONG SỐ NÀY

2

Nông dân Yên Mô với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi



(Xem tiếp trang 3)  
NGUYỄN THOM

3

ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA VIỄN Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng



THỨ BA, NGÀY 11-3-2025  
Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió Đông Nam cấp 1-2. Đêm và sáng trời rét.  
Nhiệt độ: từ 18 - 23°C  
Độ ẩm: 80 - 96%.  
(Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn T.U)

## Ninh Bình khẳng định vai trò cực tăng trưởng các tỉnh phía Nam đồng bằng Sông Hồng

Sau hơn ba thập kỷ tái lập và phát triển với sự đoàn kết, quyết tâm, trách nhiệm cùng bước đi bài bản, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả của cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân, tỉnh Ninh Bình đã vươn lên khẳng định vai trò là "cực tăng trưởng phía Nam của các tỉnh đồng bằng Sông Hồng". Điều này đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: "Ninh Bình sẽ tiếp tục phát triển vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng các tỉnh phía Nam đồng bằng Sông Hồng, hướng tới trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng, ngang tầm các Đô thị đi sản thiên niên kỷ, Thành phố sáng tạo trên thế giới".

(Xem tiếp trang 3)  
NGUYỄN THOM



Chương trình nghệ thuật tại Lễ Khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ III, năm 2024.

Ảnh: QUANG VÂN

## TIN TRONG NƯỚC

### Hiệu quả từ nông nghiệp thông minh ở Đồng Tháp

(TTXVN) - Đồng Tháp đã hoàn thành cơ sở dữ liệu về sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn theo các cấp quản lý; phát triển hệ sinh thái nông nghiệp số tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành Nông nghiệp đồng bộ các cấp; xây dựng 7 làng thông minh, 7 hội quán ứng dụng internet vạn vật vào sản xuất; có 15% đến 20% hội quán, hợp tác xã có ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc, có hoạt động thương mại điện tử; 100% sản phẩm thuộc Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP) có mặt trên các sàn thương mại điện tử.

Để chuyển đổi số trên lĩnh vực nông nghiệp đạt hiệu quả. Toàn tỉnh đã lắp đặt 6 trạm quan trắc nước, 15 trạm giám sát côn trùng sử dụng internet vạn vật trong việc tự động thu thập dữ liệu, phục vụ cảnh báo, dự báo các bất lợi do

thiên nhiên và dịch bệnh gây ra để kịp thời ứng phó; duy trì vận hành 28 phần mềm/Cơ sở dữ liệu; trong đó có 19 phần mềm do các đơn vị thuộc trung ương triển khai, 9 phần mềm do ngành Nông nghiệp, các đơn vị thuộc UBND tỉnh triển khai.

Việc sử dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu ở một số lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của tỉnh. Nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp được duy trì ổn định với 15 biểu mẫu báo cáo thuộc các lĩnh vực quản lý về trồng trọt, chăn nuôi - thú y, thủy sản, phát triển nông thôn, kiểm lâm.

### Sinh viên Đà Nẵng sáng chế thiết bị cảnh báo mặt đường hư hỏng, ngập nước

(TTXVN) - Với mong muốn giảm thiểu rủi ro cho người tham gia giao thông, nhóm sinh viên Khoa Kinh doanh Quốc tế, trường Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng đã sáng chế thiết bị "Ước lượng chất lượng mặt đường bộ và cảnh báo ngập lụt trong các tuyến đường nội đô".

Năm 2022, từ đề tài "Nghiên cứu thuật toán

bộ quan sát bền vững ước lượng chất lượng mặt đường bộ và cảnh báo ngập lụt đô thị sử dụng các cảm biến gia tốc", dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Phạm Thanh Phong-Trưởng Bộ môn Tự động hóa, Khoa Điện-Điện tử, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Nhóm đã phát triển thiết bị này vào ứng dụng thực tế.

Sau quá trình thử nghiệm tại các tuyến đường lớn ở thành phố Đà Nẵng như Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Trần Phú... hệ thống đã ước lượng được chính xác chất lượng mặt đường với các ổ gà nhỏ, vừa và to, mức độ ngập lụt cũng được hệ thống đo và cảnh báo với đơn vị là cm.

Theo bạn Phạm Văn Phúc, sinh viên lớp 21TDH2, Khoa Điện-Điện Tử, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, khó khăn lớn nhất của nhóm trong quá trình sáng chế thiết bị là việc tích hợp được các dữ liệu để hiển thị ra giao diện. Đây một kiến thức mới, một lĩnh vực chưa được tiếp cận nhiều trong ngành.

Với sự hữu ích khi ứng dụng vào thực tế của thiết bị, dự án này của nhóm đã được trao Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka lần thứ 26 năm 2024.

## Gặp mặt người có công thực hiện điều dưỡng đợt 1/2025

Ngày 10/3, Trung tâm Điều dưỡng Người có công (Sở Nội vụ) tổ chức gặp mặt, đón tiếp đoàn người có công của huyện Nho Quan đến điều dưỡng đợt 1/2025 tại đơn vị.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng Người có công đã chào mừng, ân cần đón tiếp, thăm hỏi sức khỏe những người có công. Đồng thời, thông tin đến người có công về những chế độ, chính sách mới nhất của Đảng, Nhà nước, của tỉnh dành cho người có công nói chung, về chế độ điều dưỡng nói riêng; thông

báo chương trình cụ thể mà người có công sẽ được trải nghiệm khi thực hiện đợt điều dưỡng tại đây. Theo đó, trong thời gian 1 tuần thực hiện điều dưỡng, hàng ngày, người có công được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe bằng vật lý trị liệu; được tham gia các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp; được công nhân viên chức; tham quan những địa chỉ đỏ trong tỉnh...

Sau 5 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Điều dưỡng Người có công ngày càng hoàn thiện cơ sở (Xem tiếp trang 2)  
ĐÀO HẰNG

## Thành phố Hoa Lư khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất

Sáng 10/3, Ban CHQS thành phố Hoa Lư tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất năm 2025.

Dự khai mạc có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, thành phố Hoa Lư và Trưởng, Phó Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại lễ khai mạc, Ban CHQS thành phố đã quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện của cấp trên và phổ biến nhiệm vụ huấn luyện cho cán bộ,

chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất năm 2025. Thời gian huấn luyện từ ngày 5/3 đến ngày 25/3.

Trong đợt huấn luyện này, các cán bộ, chiến sĩ dân quân năm thứ nhất được học tập, giáo dục chính trị-pháp luật với các nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; Dân quân tự vệ làm

(Xem tiếp trang 4)  
TRẦN DỨNG

## Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,26%

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ chung (CPI) trên địa bàn tỉnh trong tháng 2 tiếp tục duy trì đà tăng của tháng 1. So với tháng trước, CPI tăng 0,26%; so với tháng 12 năm trước tăng 1,62% và so với tháng 2/2024 tăng 3,15%.

So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng có 6 nhóm có chỉ số giá tăng, 4 nhóm giữ chỉ số giá ổn định và 1 nhóm có chỉ số giá giảm.

Các nhóm có chỉ số giá tăng gồm: Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất 0,9%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,21%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,06%... 4 nhóm có chỉ số giá ổn định là: Nhóm đồ uống và thuốc lá, nhóm thuốc và dịch vụ y tế, nhóm bưu chính viễn thông và nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,02%.

THÙY LINH

# Nông dân Yên Mô với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

**Thời gian qua, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Yên Mô đã tích cực tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn huyện.**

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân (HND) huyện Yên Mô cho biết: Từ phong trào đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vượt khó làm giàu của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Để phong trào đi vào chiều sâu. Các cấp HND trên địa bàn huyện đã đổi mới nội dung và hình thức vận động, tuyên truyền giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của phong trào. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân như: Tiếp cận vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất thông qua các chương trình tín chấp và uỷ thác với các ngân hàng. Đến nay, tổng số vốn nhận uỷ thác của các cấp Hội đạt gần 267 tỷ đồng, cho 4.087 lượt hội viên vay. Ngoài ra quản lý hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân với tổng dư nợ hơn 9 tỷ đồng. Tính riêng trong năm 2024, các cấp Hội đã phối hợp giải ngân vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương, tỉnh, huyện hơn 2,9 tỷ đồng cho 46 hộ vay đầu tư phát triển kinh tế.

Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT), dạy nghề cho hội viên nông dân được quan tâm chú trọng. Trong năm 2024, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 158 buổi chuyển giao KHKT cho 16.000 lượt hội viên, chủ yếu về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; kỹ thuật nuôi trồng, bảo quản, chế biến nông sản, thủy sản; thâm canh lúa, sử dụng phân bón và thuốc BVTV; phát triển sản phẩm OCOP... Phối hợp tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 2.216 lao động; giới thiệu nghề cho 326 lao động có việc làm thường xuyên.

Cùng với sự hỗ trợ về vốn và chuyển giao KHKT, các cấp Hội còn phối hợp với các đơn vị cung ứng trên 305 tấn phân bón và trên 500 tấn thức ăn chăn nuôi trả chậm cho hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất. Thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực của các cấp HND đã tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển cả bề rộng và chiều sâu, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tư duy, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo thi đua sản xuất, kinh doanh, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo của nông dân.

Nhiều hộ nông dân đã tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng những mô hình cho hiệu quả cao, vươn lên trở thành những hộ khá, hộ giàu và giúp đỡ được nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Điển hình như ông Phạm Văn Hội, xóm Thửa Tiên, xã Yên Đồng (Yên Mô). Được sự hỗ trợ của các cấp HND, ông quyết định vay vốn đầu tư cải tạo 1,7 mẫu đất để xây dựng mô hình trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp gồm lợn, gà, cá nước ngọt, cây ăn quả. Những năm đầu thực hiện, do thiếu vốn, kiến thức, kinh nghiệm nên hiệu quả không cao.



**Ông Nguyễn Văn Viễn (áo sẫm), tổ dân phố 11, thị trấn Yên Thịnh (Yên Mô), với mô hình kinh tế tổng hợp thu lãi 300-400 triệu đồng mỗi năm.**

Tuy nhiên, với tính cần cù, chịu khó, vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, ông đã vượt qua mọi khó khăn tiến đến thành công. Hiện mỗi năm ông xuất bán 50 con lợn thịt, gần 1 tấn cá và hàng nghìn quả trứng gà, thu nhập từ 300-400 triệu đồng/năm.

Không dừng lại ở đó, nhận thấy địa phương có nhiều cánh rừng thung lũng nguyên sơ với hệ sinh thái phong phú ven hồ Đồng Thái, là điều kiện thuận lợi cho việc nuôi ong mật. Với tinh thần năng động, nhạy bén, năm 2020, ông Hội đã mạnh dạn phát triển nuôi ong mật. Ông quá trình nuôi, ông luôn tìm tòi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng bệnh và nhân đàn. Từ 5 đàn ong ban đầu, đến nay gia đình ông Phạm Văn Hội đã sở hữu 120 đàn ong, mỗi năm thu hoạch gần 600 lít mật ong. Ngoài ra ông còn nhân đàn để bán ong giống với giá 800 nghìn đồng/đàn, mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Hội còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Ông cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, giúp đỡ các gia đình khó khăn ở địa phương trong phát triển kinh tế.

Ông Phạm Văn Hội đã được các cấp, ngành khen thưởng. Đặc biệt năm 2024, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu thành tích trong phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”. Ông Hội vui mừng chia sẻ: Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của bản thân còn có sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng các cấp HND, nhờ đó chúng tôi có thêm động lực thi đua phát triển kinh tế, tăng thu nhập, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cũng như ông Hội, ông Nguyễn Văn Viễn, ở tổ dân phố 11, thị trấn Yên Thịnh (Yên Mô) là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2024. Sau khi về hưu năm 2019, gia đình

tinh cần cù, yêu lao động, ông Viễn đã thuê lại 1,2 mẫu đất cấy lúa kém hiệu quả để phát triển kinh tế. Được sự định hướng, hỗ trợ về vốn cũng như kiến thức của các cấp, ngành và chính quyền địa phương, ông đã mạnh dạn chuyển đổi xây dựng mô hình chăn nuôi lợn, gà, vịt, cá kết hợp trồng rau, cây ăn quả. Sau nhiều năm nỗ lực, đến nay mô hình của ông phát triển ổn định, mỗi năm cho thu nhập từ 300-400 triệu đồng, tạo việc làm thời vụ cho 3-4 lao động với mức thu nhập khoảng 200-300 nghìn đồng/người/ngày.

Ông Phạm Văn Hội và ông Nguyễn Văn Viễn là 2 trong số rất nhiều hội viên nông dân năng động, sản xuất kinh doanh giỏi, là những nhân tố tích cực khích lệ đồng đội hội viên nông dân trong toàn huyện tham gia phong trào. Được biết giai đoạn 2022-2024, toàn huyện có 11.511 nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Trong đó có 35 nông dân đạt danh hiệu cấp Trung ương, 333 nông dân đạt danh hiệu cấp tỉnh. Điển hình như: ông Tống Viết Vinh (xã Khánh Thượng) với mô hình trồng rau an toàn; ông Phùng Văn Lanh (xã Yên Tử) với mô hình trồng cây dược liệu; ông Nguyễn Văn Trường (xã Yên Mạc) với mô hình trồng cau, nuôi cá; ông Lê Đức Anh (xã Yên Phong) với mô hình nuôi cá trê vàng, cá chạch... Các mô hình đều hoạt động hiệu quả, cho thu nhập từ 200-800 triệu đồng/năm. Ngoài ra còn tạo việc làm tại chỗ cho hơn 3.000 lao động và hỗ trợ hơn 80 hộ nông dân thoát nghèo.

Những thành quả đạt được từ phong trào không chỉ khẳng định vai trò, vị trí, sự nỗ lực của các cấp HND trong huyện mà còn là động lực khích lệ, thúc đẩy các hội viên nông dân phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và ý chí, nghị lực vươn lên trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Bài, ảnh: THUY LAM

# Phiên họp lần thứ ba... (Tiếp theo trang 1)

trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát từ Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo đến nay. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá kết quả, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, phân bổ và huy động nguồn lực, những cách làm hay, điển hình tốt, để ra các nhiệm vụ, giải pháp để giữ đà, giữ nhịp, khí thế, giữ tiến độ của phong trào, triển khai chương trình trong thời gian tới hiệu quả hơn, hoàn thành mục tiêu đã đề ra, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thủ tướng nêu rõ: Từ nay đến cuối năm 2025 còn khoảng 280 ngày, để hoàn thành mục tiêu đến ngày 31/10/2025, các địa phương cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát chỉ còn khoảng 220 ngày. Năm 2025 là năm có nhiều ngày lễ lớn, kỷ niệm trọng đại, sự kiện quan trọng, Đảng, Nhà nước muốn có “món quà” với Nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số với tinh thần “an cư mới lạc nghiệp”.

Báo cáo kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước từ Phiên họp thứ hai đến ngày 6/3/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương cho thấy: Cả nước đã hỗ trợ xóa được 121.638/223.146 nhà tạm, nhà dột nát, đạt 54,5%; trong đó có 10.338 ngôi nhà của người có công với cách mạng. Đến nay, có 6 địa phương hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; 10 địa phương có kết quả triển khai xóa nhà đạt cao gồm: Nghệ An, Hà Giang, Lào Cai, Sóc Trăng, Phú Thọ... Từ nay đến ngày 31/12/2025 cần hoàn thành 101.508 nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước.

Về kinh phí hỗ trợ đến nay, các cơ quan, đơn vị, ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp đã chuyển 2.230/3.464 tỷ đồng theo phương án huy động nguồn lực tại chương trình phát động ngày 5/10/2024. Ngoài số kinh phí hỗ trợ từ chương trình, một số đơn vị đã chủ động phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “không để ai bị bỏ lại phía sau” đã hỗ trợ thêm kinh phí xóa nhà cho một số địa phương như: Bộ Quốc phòng hỗ trợ thêm 166 tỷ đồng; ngành Ngân hàng vận động các tổ chức tín dụng bổ sung khoảng 91 tỷ đồng... Tính đến ngày 28/2, Quỹ “Vi người nghèo” Trung ương đã tiếp nhận trên 80,159 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tại Phiên họp, đại diện các bộ, ngành, các địa phương đã phát biểu ý kiến về việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện...

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị tài trợ đã chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, góp phần vào những thành quả bước đầu hết sức tích cực của chương trình. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đề xuất hình thức khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình hoặc nghiêm khắc phê bình, thậm chí xử lý đối với những thành phần, cá nhân chưa tích cực, gây cản trở, ảnh hưởng đến việc triển khai chương trình.

Thắng trận chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thủ tướng nhấn mạnh, việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần bàn làm và phải làm bằng được theo tiến độ đề ra, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025 và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thủ tướng quán triệt phương châm

“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, Nhân dân làm chủ”; phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và quan điểm không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Trưởng Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương, người đứng đầu địa phương phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện, tiên phong, gương mẫu, phải phân công, phân cấp, phân nhiệm bảo đảm 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm) và chỉ bàn làm, không bàn lùi, để quyết tâm đến ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát...

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường thông tin tuyên truyền, tạo động lực truyền cảm hứng để mọi người ủng hộ, chia sẻ, chung tay hỗ trợ, đồng hành trong triển khai thực hiện chương trình với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”; phải đa dạng hóa nguồn lực thực hiện chương trình theo hướng toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm, với tinh thần “ai có gì giúp nấy, có công giúp công, có của giúp của, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều”, đặc biệt các địa phương đầu tàu về kinh tế cần hỗ trợ cho các địa phương còn khó khăn trong thực hiện chương trình.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ, không trông chờ, ỷ lại của các địa phương trong thực hiện chương trình; bám sát tình hình, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xóa nhà tạm, nhà dột nát theo thẩm quyền...

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu quyết liệt chỉ đạo để phấn đấu đến ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát; khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp. Các địa phương thường xuyên đôn đốc, nắm bắt, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; cập nhật, tổng hợp kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát theo phần mềm thống kê đã hướng dẫn để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định. Các địa phương phải ưu tiên tổ chức triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công; có giải pháp huy động, vận động mọi nguồn lực, lực lượng hỗ trợ để hỗ trợ các hộ dân tiết kiệm chi phí nhân công xây dựng, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ thực hiện các thủ tục tiếp nhận kinh phí hỗ trợ và triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát; khẩn trương giải ngân ngay kinh phí được phân bổ, hỗ trợ, huy động bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, chất lượng, hiệu quả; tránh thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực...

Phát biểu sau khi hội nghị trực tuyến kết thúc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Bí thư các huyện, thành ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Trong đó khẩn trương báo cáo kết quả rà soát nhu cầu nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực, có sự giúp đỡ cụ thể đối với các hộ xấp xỉ, sửa nhà trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN CHI NHÁNH NINH BÌNH**

Địa chỉ: 1069 Trần Hưng Đạo, P. Văn Giang, TP. Hoa Lư  
Điện thoại: 02293.894.444 Fax: 02293.894.446

**BẢNG TỶ GIÁ (10-3-2025)**

Tên ngoại tệ	Mua tiền mặt	Mua chuyển khoản	Bán
US DOLLAR	25.300.00	25.330.00	25.690.00
EURO	27.009.15	27.281.97	28.489.90
UK POUND STERLING	32.161.92	32.486.79	33.528.77
JAPANESE YEN	167.08	168.77	177.70
AUSTRALIAN DOLLAR	15.696.93	15.855.48	16.364.03
SINGAPORE DOLLAR	18.705.90	18.894.85	19.539.93
THAI BAHT	668.39	742.65	774.18
CANADIAN DOLLAR	17.319.52	17.494.46	18.055.58
SWISS FRANC	28.365.28	28.651.80	29.570.77
HONG KONG DOLLAR	3.190.17	3.222.39	3.345.77
CHINESE YUAN	3.436.85	3.471.56	3.582.91
DANISH KRONE	-	3.648.18	3.787.86
INDIAN RUPEE	-	291.20	303.74

♥♥♥ Mở thẻ JCB-Tích voucher đẳng cấp quyền uy. Chào bạn mới, JCB tung “deal” hời với loạt voucher ưu đãi hấp dẫn lên đến 3.000.000 VND tại chuỗi nhà hàng, khách sạn và sân golf hàng đầu Việt Nam. Tặng voucher chi tiêu cho lĩnh vực Golf/Nhà hàng/Khách sạn tại Việt Nam: Hàng thẻ JCB Platinum: Doanh số chi tiêu 10.000.000 VND nhận voucher 1.000.000 VND. Doanh số chi tiêu 20.000.000 VND nhận voucher 2.000.000 VND. Doanh số chi tiêu 30.000.000 VND nhận voucher 3.000.000 VND. Hàng thẻ Gold (hạng Vàng)/Standard (hạng Chuẩn): Doanh số chi tiêu 5.000.000 VND nhận voucher 500.000 VND. Doanh số chi tiêu 10.000.000 VND nhận voucher 1.000.000 VND. Doanh số chi tiêu 15.000.000 VND nhận voucher 1.500.000 VND/.

## Kiến toàn, bổ sung... (Tiếp theo trang 1)

- Đồng chí Bùi Thiện Thi, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoa Lư-Ủy viên (thay đồng chí Đinh Văn Thứ, đã nghỉ hưu).
- Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy-Ủy viên (thay đồng chí Lê Văn Cường, đã chuyển công tác).
- Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình-Ủy viên (thay đồng chí Hoàng Tuấn Dũng, đã nghỉ hưu).
- Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng-Ủy viên (thay đồng chí Nguyễn Văn Hanh, đã chuyển công tác).
- Đồng chí Lê Văn Cường, đã chuyển công tác).
- Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình

Bình-Ủy viên (thay đồng chí Hoàng Tuấn Dũng, đã nghỉ hưu).

5. Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng-Ủy viên (thay đồng chí Nguyễn Văn Hanh, đã chuyển công tác).

Văn phòng Tỉnh ủy, Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các đồng chí có tên, các cơ quan có liên quan thực hiện Quyết định này.

## Gặp mặt người có công... (Tiếp theo trang 1)

vật chất với đầy đủ hệ thống phòng chức năng được thiết kế hiện đại, hợp lý, phù hợp cho việc nghỉ dưỡng của người có công. Cùng với đó, đội ngũ nhân viên ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, trong đó chủ yếu có trình độ đại học các chuyên ngành y, dược, công tác xã hội và chế biến món ăn... Mỗi năm, Trung tâm thực hiện điều dưỡng cho hàng nghìn người có công, trong đó có người có công ở các tỉnh bạn. Riêng năm 2025, Trung tâm có kế hoạch thực hiện điều dưỡng cho trên 3.400 người có công, thân nhân liệt sĩ.

Công tác điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công là một trong

những chính sách lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với những người có công với cách mạng. Tỉnh ta cũng đã ban hành chính sách riêng nhằm hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người có công và thân nhân liệt sĩ khi đi thực hiện điều dưỡng tập trung, ngoài kinh phí được Nhà nước cấp theo quy định, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/người/đợt điều dưỡng. Chính sách này khẳng định sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với người có công với cách mạng.

## Chính sách mới... (Tiếp theo trang 1)

cơ quan trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước). Quyết định số 523/QĐ-TTg nêu rõ, thành phần tham gia các Tổ công tác của Lãnh đạo Chính phủ gồm Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và một số cơ quan liên quan. Thành phần cụ thể từng Tổ công tác

do Tổ trưởng quyết định. Lãnh đạo Bộ Tài chính là Thường trực các Tổ công tác do Lãnh đạo Chính phủ làm Tổ trưởng, có trách nhiệm giúp Tổ trưởng xây dựng báo cáo chung của Tổ công tác tại buổi kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất, kiến nghị của Tổ công tác sau khi Tổ công tác đã thực hiện kiểm tra.

ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA VIỄN

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Gia Viễn đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ huyện Gia Viễn hiện có 70 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 8.000 đảng viên. Bám sát nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và căn cứ thực tế của địa phương, thời gian qua, Huyện ủy Gia Viễn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện nền nếp sinh hoạt chi bộ theo Điều lệ Đảng, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, chấn chỉnh những bất cập, hạn chế trong sinh hoạt chi bộ, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại Đảng bộ xã Gia Phương, để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt hàng tháng, chú



Đảng ủy xã Gia Phương họp triển khai kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ.

trong sinh hoạt chuyên đề, trong đó xác định rõ nội dung sinh hoạt phải gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên ký cam kết rèn luyện, tu dưỡng, gắn thực hiện nhiệm vụ với thực hiện Chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đảng ủy xã cũng phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách và dự sinh hoạt với chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực hiện nghiêm các nội dung theo quy định.

Đồng chí Đào Thanh

Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Gia Phương chia sẻ: "Đến nay, các chi bộ đã bám sát hướng dẫn của cấp trên, kịp thời khắc phục được tình hình thực tế và nâng cao chất lượng trong sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tập trung thảo luận những vấn đề cụ thể, sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, như: công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển kinh tế; vệ sinh môi trường... Tại các hội nghị sinh hoạt chi bộ đã có nhiều ý kiến phát biểu, đóng góp xây dựng; việc xây dựng các nghị quyết cụ thể, rõ ràng, tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên".

Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Gia Viễn còn chú trọng làm tốt công tác

phát triển đảng viên mới. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn và giao chỉ tiêu vào nguồn, chỉ tiêu kết nạp hàng năm cho các tổ chức cơ sở đảng, coi đây là chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá, xếp loại cán bộ, tổ chức đảng cuối năm. Yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng có kế hoạch cụ thể, thường xuyên rà soát, nắm chắc nguồn quần chúng ưu tú, phát hiện những nhân tố điển hình tiêu biểu thông qua hoạt động thực tiễn để giới thiệu kết nạp vào Đảng. Đồng thời chỉ đạo việc kết nạp Đảng phải đi vào thực chất, hiệu quả, tập trung vào chất lượng thay vì chạy theo số lượng. Do đó số lượng và chất lượng đảng viên kết nạp mới hàng năm đều tăng và vượt so với kế hoạch, chỉ tiêu được cấp trên giao. Chỉ tính riêng năm 2024, toàn huyện đã kết nạp được 296 đảng viên, vượt 32% so với kế hoạch; 2 tháng đầu năm

2025, kết nạp được 83 đảng viên. Qua đó góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đảng bộ huyện Gia Viễn còn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ, kết hợp với bố trí các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã không phải là người địa phương. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ dựa trên yêu cầu thực tế của các đơn vị, địa phương. Quá trình thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành từng bước thận trọng, dân chủ, công khai. Riêng năm 2024 và 2 tháng đầu năm 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định luân chuyển 4 đồng chí từ huyện về xã và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ huyện Gia Viễn được nâng lên rõ rệt. Các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Bài, ảnh: HỒNG GIANG

THÀNH PHỐ HOA LƯ

Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong lễ hội

Thành phố Hoa Lư không chỉ sở hữu nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà còn là nơi tổ chức nhiều lễ hội truyền thống. Do vậy, công tác quản lý và tổ chức lễ hội được chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện theo đúng quy định, góp phần giữ gìn, phát huy những phong tục, tập quán tiến bộ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Phường Ninh Mỹ là địa phương sở hữu nhiều di tích lịch sử văn hoá, điểm đến hấp dẫn, thu hút đông khách du lịch về tham quan, chiêm bái như: Chùa và động Thiên Tôn, đình Thượng, đền Hạ, nhà thờ họ Trương Việt Nam, chùa Nương Sơn... Gắn liền với các di tích còn có những lễ hội truyền thống, được tổ chức hàng năm, là sự kiện văn hoá ý nghĩa của người dân địa phương.

Đồng chí Lê Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Mỹ cho biết: Để duy trì việc tổ chức các lễ hội truyền thống hàng năm, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã đã thành lập Ban Tổ chức lễ hội, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh... để các lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, vui tươi, tiết kiệm. Qua các năm, 2 địa phương trước đây là thị trấn Thiên Tôn và xã Ninh Mỹ đều quan tâm tổ chức các lễ hội đảm bảo trang trọng, ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và có tính giáo dục cao, gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử. Đặc biệt, việc thực hiện nếp sống văn minh lễ hội được chú trọng. Các hàng quán đều chấp hành việc báo đảm an toàn thực phẩm, kinh doanh theo quy định; các trò chơi dân gian như chơi gà, đấu cờ người... được khôi phục; không có tình trạng lợi dụng lễ hội để hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan. Việc tổ chức hoạt động lễ hội hàng năm trên địa bàn phường Ninh Mỹ đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh chi Nguyễn Thị Hồng Gấm, Phó Trưởng phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin thành phố Hoa Lư: Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Hoa Lư được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Trong quá trình các địa phương tổ chức lễ hội, UBND thành phố qua Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin phối hợp với UBND các xã, phường triển khai công tác kiểm tra, hướng dẫn, ký cam kết đối với các đơn vị có tổ chức lễ hội; quan tâm, yêu cầu các đơn vị không để các hiện tượng mê tín dị đoan,

xem bói, xóc thẻ, đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch... diễn ra trong lễ hội, tập trung tăng cường vào các dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán và mùa lễ hội. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, UBND xã, phường tiếp tục triển khai có hiệu quả về việc hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội... Ban Quản lý, Ban Tổ chức lễ hội các xã, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch dự kiến thu, chi trong tổ chức lễ hội đảm bảo công khai, minh bạch; bố trí hệ thống hòm công đức, nơi đặt lễ, tiền cầu nhang trong di tích theo quy định. Tại các điểm di tích có diễn ra lễ hội, hoạt động kinh doanh, dịch vụ hàng hóa được bố trí hợp lý xa khu vực di tích, bố trí khoa học nơi thấp hướng, hóa số... thuận tiện cho người dân, du khách.

Đặc biệt, việc thực hiện nếp sống văn minh trong các lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, đã góp phần giữ gìn, phát huy những phong tục tập quán tiến bộ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Nhiều xã, phường tiếp tục lồng ghép việc thực hiện nếp sống văn minh lễ hội gắn với các cuộc vận động, với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Các địa phương đã đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội vào hương ước, quy ước và trở thành một trong những tiêu chí để bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa. Qua đó góp phần hình thành nếp sống mới, thói quen tốt đẹp, giữ gìn, bồi đắp và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, từng bước loại bỏ các yếu tố lạc hậu, hủ tục mê tín dị đoan.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hoa Lư cũng tích cực phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng các sản phẩm văn hóa, các ấn phẩm, vật phẩm làm quà tặng, quà lưu niệm gắn với biểu trưng di sản nhằm phát huy giá trị di sản. Trong đó đặc biệt chú trọng các sản phẩm du lịch mang yếu tố văn hóa đặc sắc của địa phương để quảng bá, giới thiệu trong các dịp lễ hội. Từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch Hoa Lư, xây dựng hình ảnh, thương hiệu điểm đến Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An bằng chính chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, môi trường du lịch an toàn, văn minh, thái độ ứng xử lịch sự, hiếu khách của cộng đồng địa phương.

Thông qua việc triển khai thực hiện tốt công tác quản lý lễ hội trên địa bàn đã góp phần khai thác tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

BÙI ĐIỀU

Ninh Bình khẳng định vai trò cực tăng trưởng... (Tiếp theo trang 1)

Nằm ở vị trí chiến lược, là cửa ngõ phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, điểm kết nối, giao thông của 3 vùng kinh tế và văn hóa, đó là: Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ và vùng núi Tây Bắc. Tỉnh Ninh Bình còn tự hào là địa phương duy nhất của Việt Nam cũng như Đông Nam Á sở hữu di sản thế giới kép - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An.

Trên cơ sở những tiềm năng và lợi thế đặc biệt, riêng có, nổi trội, bằng tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí, khát vọng của con người vùng đất Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình đã thực hiện chiến lược phát triển với bản sắc riêng "dựa vào bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, di sản thiên nhiên vùng đất Cố đô Hoa Lư". Sau 33 năm tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trải qua 8 nhiệm kỳ Đại hội, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Ninh Bình đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Những thành tựu đó đã góp phần vào sự phát triển chung của đất nước và khẳng định sức mạnh nội tại của tỉnh trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Tỉnh Ninh Bình đã có cuộc chuyển mình to lớn, phát triển toàn diện. Từ một tỉnh nông nghiệp nghèo nhất vùng Đồng bằng Sông Hồng đã vươn lên trở thành tỉnh khá, hướng tới tầm nhìn trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035.

Dù diện tích tự nhiên của tỉnh không lớn, nhưng Ninh Bình đã vươn lên hội nhập vào nhóm 18 tỉnh, thành phố tự cân đối ngân sách và có điều tiết về Trung ương, các chỉ số phát triển luôn thuộc top cao của cả nước. Năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ước đạt 8,56%, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 11 cả nước. Du lịch Ninh Bình được bình chọn là "top 10 điểm đến cuốn hút nhất thế giới". Năm 2025, tỉnh Ninh Bình là một trong số 18/63 tỉnh, thành phố được Chính phủ giao tăng trưởng

2 con số. Ninh Bình vinh dự được Chính phủ tin tưởng giao chỉ tiêu tăng trưởng rất cao, đạt 12%, đứng thứ 2 khu vực Đồng bằng Sông Hồng.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, xác định nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ doanh nghiệp và Nhân dân, Ninh Bình đã làm mới các động lực cũ, khai thác đột phá các nguồn lực mới để phù hợp với xu thế phát triển, nhất là các xu hướng phát triển mới của các ngành, lĩnh vực, vùng, đất nước, thế giới. Từ đó tập trung nghiên cứu khoa học một cách bài bản, xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc để xây dựng Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu, định hướng chiến lược, tầm nhìn dài hạn, biến nguồn lực di sản thành tài sản, thành động lực để phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 có bản đồ các cấp tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên nhiên kỳ, thành phố sáng tạo; tầm nhìn đến năm 2050 là thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng, ngang tầm các đô thị di sản, thành phố sáng tạo trên thế giới.

Trên cơ sở đó, một mục tiêu trở thành cực tăng trưởng đã nhanh chóng được Ninh Bình định hình và xác lập, một số lĩnh vực đã vươn lên rõ nét, trở thành trung tâm của vùng, tiểu vùng phía Nam Đồng bằng Sông Hồng và quốc gia như sản xuất lắp ráp ô tô, du lịch, chế biến rau quả xuất khẩu và tổ chức sự kiện...

Hiện Ninh Bình là một trong các trung tâm công nghiệp có khí ô tô lớn của cả nước với đầu tàu là Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam; tổng công suất thiết kế của các Nhà máy đạt 208.000 xe/năm. Không chỉ chiếm lĩnh 20% thị phần nội địa, đến nay, Hyundai Thành Công đã có 5 chuyên xuất khẩu xe sang Thái Lan, năm trong kế hoạch xuất khẩu hơn 2.400 xe Hyundai của HTMV sang các nước trong

khu vực, giai đoạn 2024-2025. Sự phát triển của Hyundai Thành Công đã khẳng định và quảng bá thương hiệu "Made in Vietnam", nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp ô tô thế giới, mở ra nhiều tương lai hứa hẹn mà ô tô Hyundai Thành Công đang gánh vác sứ mệnh tiên phong, cùng với ngành công nghiệp của tỉnh sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành "một trung tâm hàng đầu đất nước về công nghiệp ô tô khí giao thông hiện đại với trụ cột là ngành công nghiệp ô tô".

Phát triển của ngành công nghiệp ô tô khí ô tô đã và đang tạo sức hấp dẫn để Ninh Bình thu hút các nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp ô tô; đóng góp tỷ trọng lớn, đưa giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2024 đạt 15.522 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,29%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Ninh Bình cũng đang khẳng định vị thế là một trung tâm du lịch lớn của vùng, có giá trị thương hiệu cao của quốc gia và quốc tế khi nhiều năm liên tục được đánh giá là điểm đến hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế, được bình chọn năm trong "Top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất thế giới năm 2024". Năm 2024, toàn tỉnh đón trên 8,7 triệu lượt khách, tăng 26,5% so với cùng kỳ, vượt 16% kế hoạch năm; doanh thu du lịch đạt gần 8.900 tỷ đồng, tăng 35,9% so với năm 2023, vượt 7,8% kế hoạch năm, xác lập mốc mới đón 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Du lịch Ninh Bình đang và sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho kinh tế của tỉnh.

Ninh Bình đang hội tụ các lợi thế để phát triển thành một trung tâm tổ chức sự kiện quốc gia, mang tầm quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2024, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học, như: Hội thảo khoa học "Đình Tiên Hoàng: Tầm vóc lịch sử và khát vọng dân tộc"; Hội thảo khoa học "Nghiên cứu, bảo tồn và phát

huy giá trị hệ thống văn bia tại di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước" và xây dựng hồ sơ để cử di sản tư liệu của UNESCO; tập trung triển khai xây dựng Đề án "Nghiên cứu nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị không gian lịch sử-văn hóa Hoa Lư", qua đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị đặc trưng của không gian lịch sử-văn hóa Hoa Lư trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Ninh Bình hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản, thành phố sáng tạo. Tập trung xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050". Tổ chức thành công chuỗi các hoạt động tại Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 với chủ đề "Dòng chảy di sản", để lại ấn tượng trong Nhân dân và du khách, bước đầu tạo dựng thương hiệu Festival Ninh Bình...

Với vai trò là trung tâm sản xuất, chế biến xuất khẩu rau quả hàng đầu Việt Nam, đầu tàu trong lĩnh vực này là Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đông Giao (DOVECO), với 3 trung tâm chế biến lớn tại Ninh Bình, Gia Lai và Sơn La, công suất chế biến 136.000 tấn sản phẩm/năm, DOVECO đang là đơn vị có năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu rau quả hàng đầu Việt Nam. Giá trị xuất khẩu năm 2024 đạt 100 triệu USD, sản phẩm được xuất khẩu đi hơn 50 nước. Năm 2024, giá trị GRDP ngành nông-lâm-thủy sản của tỉnh đạt 4.822 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2023, giá trị sản xuất/ha đất canh tác đạt 160 triệu đồng, vượt 1,3% kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả tích cực, bảo đảm phát triển hài hòa giữa nông thôn và đô thị. Đến hết năm 2024, toàn tỉnh có 2 huyện (Yên Khánh, Yên Mô) đạt chuẩn NTM nâng cao; có 65 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 24 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; phấn đấu năm 2025, tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Công tác phát triển đô thị có bước đột phá, thực hiện quy hoạch đô thị đồng thời việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 đồng

thời với thành lập thành phố Hoa Lư trên cơ sở hợp nhất nguyên thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh với tính chất là đô thị di sản. Đô thị Hoa Lư hiện là một trong 4 đô thị loại I của Đồng bằng Sông Hồng. Điều này không chỉ là sự khẳng định những thành tựu vượt bậc trong phát triển, mà còn đánh dấu một sự khởi đầu mới với không gian phát triển mới, động lực mới, khát vọng mới trên hành trình trở thành Đô thị di sản thiên nhiên kỳ, thành phố sáng tạo.

Nhìn lại chặng đường 33 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông nghèo, phát triển thấp trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng, Ninh Bình đã bứt phá trở thành tỉnh có nguồn thu ngân sách lớn, là trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, hội nhập sâu rộng vào mạng lưới di sản toàn cầu sở hữu danh hiệu UNESCO, đô thị hóa mạnh mẽ, đưa thành phố Hoa Lư trở thành đô thị di sản thiên nhiên kỳ-đô thị loại I duy nhất của các tỉnh phía Nam Đồng bằng Sông Hồng.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân Ninh Bình sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, sức mạnh, bản sắc văn hóa của con người vùng đất Cố đô Hoa Lư, nỗ lực tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất nhiệm vụ mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã tin tưởng giao cho tỉnh Ninh Bình tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ năm 2025: "Tinh Ninh Bình phải phấn đấu trở thành mô hình mẫu tiêu biểu cho tăng trưởng xanh, hài hòa, bền vững dựa vào kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, gắn kết với đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh".

Trước ngưỡng cửa Kỳ nguyên vươn mình của dân tộc, trong một không gian phát triển mới, truyền thống Hoa Lư, khí phách Hoa Lư mãi mãi là điểm tựa, là niềm tự hào, là hành trang để những thế hệ người dân Ninh Bình hôm nay và mai sau viết tiếp bản hùng ca của quê hương xứ cò lau, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

THÀNH PHỐ HOA LƯ

Thành Đoàn Hoa Lư thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ trong tỉnh, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2025, những ngày này, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố Hoa Lư đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống về vang của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên vùng đất Cố đô.

Ngày từ những ngày đầu tháng 3, các hoạt động mang dấu ấn thanh niên đã diễn ra sôi nổi tại các địa phương trên địa bàn thành phố Hoa Lư. Theo đó, các cơ sở đoàn trên địa bàn đã ra quân trồng cây xanh, phát quang bụi rậm, dọn dẹp rác thải, làm vệ sinh môi trường, bóc nhãn dán quảng cáo, tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa... trên các tuyến đường, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp. Đồng chí Nguyễn Trung Luân, Bí thư Đoàn xã Trường Yên chia sẻ: Hướng ứng Tháng Thanh niên 2025, Đoàn xã thực hiện trồng hàng cây xanh, cây hoa trên tuyến đường vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư; tổ chức dọn vệ sinh môi trường tại Nghĩa trang liệt sĩ của xã; hiện Đoàn xã đang khảo sát để tiến hành về những bức tranh bích họa, tô điểm cho các tuyến đường làng quê... thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Ngày tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 3/3, Thành đoàn Hoa Lư đã phối hợp với các đơn vị đồng hành thực hiện chuỗi hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên; thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng



Lãnh đạo Thành đoàn Hoa Lư tiếp nhận biểu trưng 20 suất quà của đơn vị đồng hành, trao tặng học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

đồng, tạo sự lan tỏa tích cực, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao. Cụ thể như: Trao tặng 30 suất quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trồng hàng cây tại sân vận động phường Ninh Mỹ; khánh thành 2 công trình số hóa di tích lịch sử tại xã Trường Yên; trao tặng góc học tập cho em; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 150 người dân; khám mắt, cấp vitamin A cho 200 em học sinh; tặng 32 suất học bổng tiếng Anh của Trung tâm ngoại ngữ OCEAN Edu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tuyên truyền các nội dung về An toàn giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn và tặng 100 mũ bảo hiểm

cho các em học sinh... Tổng giá trị từ các hoạt động trên 200 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Yến, Bí thư Thành đoàn Hoa Lư cho biết: Ngày từ tháng 2, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết cho Tháng Thanh niên năm 2025 và triển khai đến tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc. Trong Tháng Thanh niên, Thành đoàn Hoa Lư đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền sâu rộng trong thanh thiếu nhi về lịch sử, truyền thống về vang của Đoàn, cũng như các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của vùng đất Cố đô. Các hoạt động xây dựng bản đồ số các địa chỉ đỏ, số hóa tài liệu và hiện vật địa phương cũng được

đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Thành đoàn tích cực triển khai các cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", "Ưng xử văn minh trên không gian mạng"...

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Thành đoàn tập trung tổ chức các hoạt động cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao và Ngày Chủ nhật xanh", "Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh" với nhiều việc làm cụ thể, ý nghĩa như: Hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính công, dọn vệ sinh môi trường, bóc xóa các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định... Đặc biệt, ưu tiên triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, tập trung tại các thôn, xóm đang xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện tại, Thành đoàn đang chuẩn bị tổ chức hoạt động "Ngày đoàn viên", với các hoạt động tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho trên 120 đoàn viên ưu tú. Đồng thời, 100% các Liên đội trường học sẽ tổ chức "Ngày hội thiếu nhi vui khỏe-Tiến bước lên Đoàn" với các hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu, tọa đàm, vui chơi, trải nghiệm cho thiếu nhi, tư vấn, hướng nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp cho đội viên lớn, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Thành đoàn Hoa Lư Nguyễn Thị Minh Yến nhấn mạnh: Với khí thế sôi nổi của tuổi trẻ, Tháng Thanh niên năm 2025 không chỉ là cơ hội để thế hệ trẻ thành phố Hoa Lư thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, mà còn là dịp để các bạn đoàn viên, thanh niên phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, lan tỏa sâu rộng các phong trào tình nguyện trong tuổi trẻ toàn thành phố, ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, tập hợp thanh niên, góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh: KIỀU AN

Sản xuất công nghiệp tháng 2 tăng gần 14%

Theo số liệu thống kê, doanh thu sản xuất công nghiệp của các cơ sở trên địa bàn thành phố Hoa Lư trong tháng 2/2025 ước đạt 3.482 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi và phát triển mạnh của ngành công nghiệp địa phương.

Cụ thể, các khu vực kinh tế đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể: Doanh nghiệp nhà nước đạt 529 tỷ đồng, tăng 5,8%; doanh nghiệp tư nhân đạt 607 tỷ đồng, tăng 1,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 2.191 tỷ đồng, tăng 20,3%; cơ sở cá thể đạt 155 tỷ đồng, tăng 8,4%.

Mức tăng trưởng này phản ánh sự nỗ lực của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố trong việc duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đây cũng là kết quả của các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ phía chính quyền địa phương.

Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hoa Lư, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thành phố Hoa Lư tiếp 22 lượt công dân trong tháng 2

Thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân của tỉnh, UBND thành phố Hoa Lư đã duy trì lịch tiếp công dân định kỳ hàng tuần đối với lãnh đạo HĐND và UBND thành phố. Qua đó, kịp thời lắng nghe, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của người dân, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trong tháng 2/2025, UBND thành phố đã tiếp 22 lượt công dân (với 22 người và 12 vụ việc). Số đơn thư tiếp nhận là 137 đơn, trong đó có 61 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, 51 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, phường và 25 vụ việc không đủ điều kiện xử lý hoặc không thuộc thẩm quyền.

Kết quả giải quyết đơn thư, UBND thành phố đã giải quyết được 1/3 đơn từ cáo và 7/109 đơn kiến nghị, phản ánh. Các đơn còn lại đang được tập trung xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

ÂN NGHĨA

Liên đoàn Lao động tỉnh công bố... (Tiếp theo trang 1)

UBND tỉnh: Theo đó, thành lập Công đoàn UBND tỉnh trực thuộc LĐLĐ tỉnh, gồm 72 công đoàn cơ sở với 7.580 đoàn viên được chuyển giao từ các Công đoàn: Viên chức, ngành Giáo dục, ngành Y tế, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/3/2025.

Quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo-Nữ công và Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động: Theo đó, hợp nhất Ban Tuyên giáo-Nữ công và Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động thành Ban Nghiệp vụ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.

Các đại biểu cũng nghe các Quyết định: Chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Công

đoàn UBND tỉnh; Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chúc mừng Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Công đoàn UBND tỉnh, Ban Nghiệp vụ trở thành một tổ chức mới trong hệ thống Công đoàn của tỉnh. Đồng thời, nhấn mạnh: Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Công đoàn UBND tỉnh và lãnh đạo Ban Nghiệp vụ là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết với hoạt động công đoàn.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị ngay sau hội nghị, Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Công đoàn UBND tỉnh, Ban Nghiệp vụ khẩn trương triển khai

nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả, không để gián đoạn công việc. Trước mắt, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Công đoàn UBND tỉnh cần sớm ban hành quy chế hoạt động, quy chế phối hợp, chương trình làm việc, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt, cán bộ, công chức đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức, bộ máy các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Trên cơ sở định hướng của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, các đơn vị nhanh chóng xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch hoạt động năm

2025. Trọng tâm là chuẩn bị chu đáo các nội dung để tổ chức Đại hội Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Công đoàn UBND tỉnh theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đồng thời, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, trình độ, tâm huyết, phát huy tinh thần trách nhiệm và khả năng tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của tổ chức công đoàn đạt hiệu quả, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu, kế hoạch đề ra với hiệu quả cao nhất.

Các đồng chí được chỉ định, phân công, bổ nhiệm chức vụ mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Thành phố Hoa Lư... (Tiếp theo trang 1)

công tác vận động chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Huấn luyện điều lệnh đội ngũ; Giới thiệu các loại vũ khí hóa học, sinh học, công nghệ cao và cách phòng chống; Kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu của dân quân tự vệ...

Qua đợt huấn luyện nhằm giúp lực lượng dân quân tự vệ nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, tư duy mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời tuân thủ các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; có kiến thức vững về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng. Từ đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân khu vực phòng thủ địa phương và "thế trận lòng dân" trên địa bàn ngày càng vững chắc.

THỂ THAO TRONG NƯỚC - QUỐC TẾ

ĐT nữ Việt Nam không cùng bảng với Thái Lan trên hành trình trở lại World Cup

Mới đây, AFC đã công bố thể thức và thời gian thi đấu của VCK cũng như vòng loại Asian Cup nữ 2026. Theo đó, VCK của giải sẽ diễn ra ở Australia từ ngày 1/3 đến 21/3/2026. Vòng loại của giải sẽ được tổ chức từ 23/6 đến 5/7/2025.

Đáng chú ý theo thông báo từ AFC, ĐT nữ Việt Nam nằm trong thành phần 8 nước chủ nhà cho vòng loại Asian Cup nữ 2026, cùng với Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Jordan, Uzbekistan, Myanmar và Tajikista. Do vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ không đối đầu với 7 đội bóng kể trên ở giai đoạn vòng bảng, trong đó có ĐT nữ Thái Lan.

Tại vòng loại Asian Cup nữ 2026, có tổng cộng 33 đội tuyển góp mặt và được chia thành 8 bảng. Trong đó, 7 bảng gồm 4 đội và 1 bảng gồm 5 đội. Chỉ có 8 đội đấu bảng mới có vé tham dự vòng chung kết. 4 đội không phải tham dự vòng loại là chủ nhà Australia và 3 đội có thành tích tốt nhất VCK Asian Cup nữ 2022 gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Do Asian Cup nữ 2026 sẽ là giải đấu tính suất của châu Á tham dự World Cup nữ 2027, nên các đội tuyển tại khu vực châu Á (bao gồm cả ĐT nữ Việt Nam) sẽ bắt đầu hành trình sân vé World Cup từ vòng loại Asian Cup nữ 2026.

VCK World Cup nữ 2027 diễn ra ở Brazil, FIFA phân bổ cho châu Á 6 suất vào thẳng VCK và 2 suất tham dự vòng play-off liên lục địa, vòng đấu cũng được tổ chức ở Brazil.

Trung Kiên thay Nguyễn Filip ở tuyển Việt Nam



Trung Kiên được triệu tập thay thế Nguyễn Filip.

Trước ngày tập trung đội tuyển Việt Nam vào dịp FIFA Days tháng 3, thủ môn Nguyễn Filip đã xin rút lui vì lý do gia đình. Sau khi nhận thông tin, HLV Kim Sang-sik đã quyết định triệu tập thủ môn Trần Trung Kiên từ đội U22 Việt Nam lên thay thế.

Nguyễn Filip vốn được xem là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam trước thêm ASEAN Cup 2024 sau khi Văn Lâm bị chấn thương. Nhưng vào giờ chót, Đình Triệu lại được lựa chọn bắt chính nhiều trận hơn. Phong độ của Nguyễn Filip ở CLB Công an Hà Nội trong những trận gần đây cũng thiếu sự ổn định.

PHƯƠNG THÚY (tổng hợp)

TIN THẾ GIỚI

Australia và Việt Nam hợp tác thúc đẩy đổi mới công nghệ chiến lược

(TTXVN 10/3) - Quan hệ đối tác mang tính đột phá giữa Australia và Việt Nam được cho là sẽ giúp cách mạng hóa các kết nối và an ninh mạng thế hệ tiếp theo.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 10/3, Đại học Công nghệ Sydney (UTS) cho biết sẽ dẫn đầu việc thành lập Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia - Việt Nam dưới sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trung tâm mới này đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu tiên tiến cho sự hợp tác giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược và an ninh mạng, bao gồm công nghệ 5G và công nghệ 6G mới nổi; thúc đẩy đổi mới trong sản xuất, năng lượng, vận tải, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ và chuyển đổi số ở cả hai quốc gia; cung cấp một môi trường được kiểm soát để thử nghiệm và tối ưu hóa các ứng dụng 5G, các doanh nghiệp, chính phủ và các viện nghiên cứu có thể phát triển các giải pháp thực tế cho các thách thức như hiệu quả năng lượng, quản lý tài nguyên và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số bền vững.

Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia - Việt Nam sẽ hỗ trợ sự an toàn trực tuyến và tính toàn diện kỹ thuật số, đặc biệt tập trung vào việc tạo ra một không gian mạng an toàn hơn cho phụ nữ, trẻ

em và các cộng đồng dễ bị tổn thương. Bằng cách thúc đẩy việc sử dụng công nghệ có đạo đức và hành vi kỹ thuật số có trách nhiệm, Trung tâm sẽ góp phần tạo nên một không gian mạng quốc tế ổn định và an toàn hơn.

Đức: Đình công tại sân bay Hamburg, gần 300 chuyến bị hủy

(TTXVN 10/3) - Gần 300 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay Hamburg trong ngày 9/3 do các nhân viên mặt đất đình công. Động thái này diễn ra sớm một ngày trước cuộc đình công quy mô lớn hơn được lên kế hoạch trên toàn nước Đức vào ngày 10/3.

Sân bay Hamburg thông báo, Công đoàn thương mại Đức Verdi đã không cho biết trước về động thái này. Nhân viên sân bay bắt đầu đình công sau khi 10 chuyến bay đã hoãn thành trong buổi sáng. Cuộc đình công đã khiến 144 chuyến bay đến và 139 chuyến bay đi bị hủy, ảnh hưởng đến hơn 40.000 hành khách.

Công đoàn đang đòi tăng lương 8%, hoặc tăng ít nhất 350 euro (380 USD) một tháng, đồng thời tăng tiền thưởng và thời gian nghỉ cho nhân viên. Giới chủ sử dụng lao động đã bác bỏ các yêu cầu này, cho rằng không thể đáp ứng được. Verdi đang leo thang hành động sau khi đã tổ chức một số cuộc đình công hồi tháng trước.

Trong khi đó, người phát ngôn của Verdi tại Hamburg tiết lộ công đoàn đã thực hiện hành động vào phút chót để đảm bảo tác động tối đa.

Dự kiến trong ngày 10/3, cuộc đình công sẽ ảnh hưởng đến cả các sân bay Frankfurt, Munich, Stuttgart, Cologne/Bonn, Duesseldorf, Dortmund, Hanover, Bremen, Berlin và Leipzig-Halle.